
 
 

Fundinn sátu: Viktoría Unnur, Inga Rut, Alexandra, Dagbjört, Ásta og Soffía var rafrænt. 

Fundargerð ritaði; Inga Rut  

Dagskrá;  Skóladagatal 2024-2025, starfsmannamál, Vala leikskólaapp, önnur mál. 

Skóladagatal skólaárið 2024-2025: hefur verið samþykkt. Umræða. Ein breyting frá síðustu 
umræðu í skólaráði varðar sumarlokunina- verður áfram 4 vikur en ekki 5 eins og rætt hafði 
verið um.    

Umræða um 180 og 190 daga-  ekki á stefnuskránni að fara í 180 daga hér í Krikaskóla.  

Starfsdagur 2. janúar  - er 3. janúar í hinum skólanum.  

Skráningardagar munu áfram fylgja vetrarfríum, jóla-og páskafríum grunnskólans.  

Starfsmannamál:  eins og staðan er í dag þá er orðið vel mannað hér í skólanum. 

Vala- leikskólaforritið: umræða um tilfærsluna, hvernig hefur gengið, engar stórar 
athugasemdir hafa verið gerðar. Ekki allir foreldrar búnir að sækja forritið.  

Fyrirspurn um bekkjarkvöld í framhaldi af umræðu um forritið.  Þarf að taka þau upp aftur, 
reyna að ná eins og einu bekkjarkvöldi á þessari önn. 

Umræðu um Mentor 

Umræða um QR-kóða, almenn ánægja með það fyrirkomulag tengt námi barnanna.  

Næsti fundur verður 16. mars 2024 

 


